




## ประกาศกรมประมง

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และผลักดันการพัฒนาให้เกิดความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจการบริหารงานภาครัฐ

กรมประมง จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อันประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) ด้านองค์การ และ ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

  
(นายมีศักดิ์ ภักดีคง)  
อธิบดีกรมประมง

## ประกาศเจตนารมณ์

### นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ตีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กรมประมง เป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมง เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ควบคุมการประมง การผลิตสัตว์น้ำ และสินค้าประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตลอดจนป้องกันมิให้มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

กรมประมงจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีให้สอดคล้องอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาราชการไทย คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐมนตรี และการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของประมงด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของอธิบดีกรมประมงภายใต้หลักคิด “คนสำราญ งานสำเร็จ” โดยขอให้บุคลากรทุกคนยึดถือในการปฏิบัติราชการของกรมประมง ดังนี้

๑. สืบสานและต่อยอดงานสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการสนองงาน โครงการในพระราชดำริ งานด้านจิตอาสา การอนุรักษ์ปลาไทย ส่งเสริมความรู้จากฟาร์มตัวอย่างถึงเกษตรกร

๒. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผล ใช้ตลาดนำการผลิต ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงให้มีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาสัตว์น้ำเศรษฐกิจ งานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

๓. บริหารจัดการประมงบนพื้นฐานวิชาการ มุ่งแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย บังคับการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม พัฒนาการคุ้มครองชุมชนและเครือข่าย บริหารจัดการแบบองค์รวมไม่แยกส่วน และเร่งจัดระบบและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรประมงอย่างรวดเร็ว สร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

๔. จัดระบบการบริหารงานที่ดี มีความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีการบริหารงบประมาณที่ยึดหลักความคุ้มค่า เปิดเผย โปร่งใส ปลอดจากการทุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมประมง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ บริหารงานบุคคลโดยยึดหลักการพัฒนารทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมระบบสวัสดิการ สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน สนับสนุนการทำงานเป็นทีม สร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความผูกพันในองค์กร

๕. ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยนาระบบดิจิทัลมาใช้ เพื่อให้การบริการที่รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร และพัฒนาระบบและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศของกรมประมงให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Big Data)

ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมให้ประมงเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าภายใต้หลักคิด “คนสำราญ งานสำเร็จ” และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จึงขอให้บุคลากรทุกคนยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป